

หัวข้อค้นคว้าอิสระ การจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา : บ้านหนองพะเนา หมู่ที่ 14 และบ้านง่อน หมู่ที่ 2
ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ชื่อนักศึกษา วัชรภรณ์ คำพล

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์

อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ ดร. ปกรณ์ ปรึกษาภรณ์

ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้านหนองพะเนา หมู่ที่ 14 และบ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้การจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านหนองพะเนาและบ้านง่อน ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 3) เพื่อศึกษาว่าหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหน่วยงานใดบ้าง การรวบรวมข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ ประชากรตัวอย่างหมู่บ้านละ 120 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนชาวบ้าน ประธานกลุ่มสตรี คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ และ ชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมทั้งศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ นโยบาย และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนาความ

ผลจากการศึกษา พบว่าการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคนในหมู่บ้าน หนองพะเนา และหมู่บ้านง่อน ซึ่งจากในอดีตหมู่บ้าน ทั้ง 2 แห่ง ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม แต่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ยังยืนหยัดอยู่ได้ เนื่องจากได้ยึดแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการลดปัจจัยพึ่งพาภายนอก มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม โดยใช้หลัก ร่วมกันคิด ร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่ายและร่วมกันรับผลประโยชน์ เน้นการนำภูมิปัญญาที่มีค่าในชุมชนผลิตเป็นสินค้าให้มีมูลค่า มีการจัดสวัสดิการ ดูแลช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส

ชุมชนรู้รักสามัคคี มีจิตใจเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้วิธีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีวิธีการบริหารการใช้เงินที่ชัดเจน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภายใน
หมู่บ้าน ผลจากการดำเนินชีวิต ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้หมู่บ้าน
หนองพะเนาวิ หมู่ที่ 14 และหมู่บ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร กลายเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน